

คณะกรรมการสุขภาพอำเภอยะรัง ในกระบวนการธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรัง
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามคำสั่งอำเภอยะรัง ที่...../๒๕๕๕

๑. นายชริระ	อัลภาชน์	นายอำเภอยะรัง	ประธานกรรมการ
๒. นายชุกีฟีลี	เสงปียา	นายก อบต.ยะรัง	รองประธานกรรมการ
๓. นายอับดุลฮารีศ	อดุลยศาสตร์	นายก อบต.ระแว้ง	รองประธานกรรมการ
๔. นายอาซ็อมัน	เจ๊ะสมอเจ๊ะ	ประธาน อสม.กระโค	กรรมการ
๕. นางเจ๊ะรอมาะ	มุซอ	ประธาน อสม.ปีตุมุดี	กรรมการ
๖. นายอับดุลเลาะ	มะสามแม	ประธาน อสม.มะมาวี	กรรมการ
๗. นายสุพล	พรหมบุรี	กำนัน ต.คลองใหม่	กรรมการ
๘. นายอุสมาน	คามิ	เยาวชน ต.ประจัน	กรรมการ
๙. นายหาซอ	บือแน	สมาชิก อบต.เขาตุม	กรรมการ
๑๐. นายอาหามะ	ยามา	รองนายก อบต. สะดาวา	กรรมการ
๑๑. นางปาชียะห์	เจ๊ะมะ	ประธาน อสม.วัด	กรรมการ
๑๒. นายสาการิยา	สือนิ	ประธาน อสม.ยะรัง	กรรมการ
๑๓. นายอับดุลเลาะ	ยานยา	อิหม่าม มัสยิด ต.สะนอ	กรรมการ
๑๔. นายสาลี	บือแน	อิหม่าม ต.กอลำ	กรรมการ
๑๕. นายอาหามะสะกือรี	มะนาฮา	ประธาน อสม.ระแว้ง	กรรมการ
๑๖. นายมาละ	คอกา	อิหม่าม มัสยิด ต.ยะรัง	กรรมการ
๑๗. นายอาหะมัด	กีไร	ผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาตุม	กรรมการ
๑๘. นายหะมะ	สาหะ	อดีตกำนัน ต.ปีตุมุดี	กรรมการ
๑๙. ดร.บอโรเสง	ดีเยาะ	สาธารณสุขอำเภอยะรัง	กรรมการที่ปรึกษา
๒๐. แพทย์หญิงนินี	สุไลมาน	ผอ. โรงพยาบาลยะรัง	กรรมการที่ปรึกษา
๒๑. นายศราวุฑ	เจียรมาศ	ปลัดอำเภอยะรัง	กรรมการที่ปรึกษา
๒๒. นายเวอลิซัส	อีนู	ผอ.รพ.สต.คลองใหม่	เลขานุการ/กรรมการ
๒๓. นางสุคนิสา	เจ๊ะอุบง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ช่วยเลข

กิตติกรรมประกาศ

ธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรัง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีทั้ง ๑) ภาคราชการและการเมืองที่สนับสนุนเชิงนโยบาย ๒) ภาควิชาการได้นำเอาองค์ความรู้เข้ามาช่วยเสริมเติมให้เต็ม และที่สำคัญ ๓) ภาคประชาชนที่ร่วมแรง กาย ใจจนเป็นผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรังจึงเปรียบเสมือนเป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสร้างสุขภาวะในมิติกาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม จึงขอขอบคุณทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนที่กล่าวมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำนักงานธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรัง

คำปรารภ

ตามเจตจำนงของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดหลักการมีส่วนร่วม การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ใช้ข้อมูลวิชาการและจัดการความรู้เป็นฐานสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติตามหลักการแห่งสุขภาวะ (WELL BEING) โดยประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง การจัดทำธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรังก็อยู่ภายใต้หลักการดำเนินการดังกล่าว โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้ประชาชนในอำเภอยะรังมีสุขภาพที่ดี เป็นอำเภอแห่งสุขภาวะ (WELL BEING AMPHUR) รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภาคประชาสังคมในอำเภอยะรัง ใช้ธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรังเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของอำเภอยะรัง

รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่เป็นบทบัญญัติในทางนิติบัญญัติสำหรับประเทศ

แนวทางการดำเนินชีวิตแบบอิสลาม “คีนูลอิสลาม” (ISLAM WAY OF LIFE) เป็นบทบัญญัติจากพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นจริงแท้แน่นอนแล้ว ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกได้ยึดถือ ปฏิบัติมานับเป็นเวลาเกือบสองพันปี ในปัจจุบันก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น

ธรรมนูญสุขภาพ เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอ บทสรุปและบทบัญญัติที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการสร้างสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนจนนำไปสู่สุขภาพะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ธรรมนูญนี้เรียกว่า “ธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรัง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕” โดยคำว่า “ธรรมนูญสุขภาพ” มีความหมายในภาษามลายูว่า “PIAGAM KESIHATTAN”

ข้อที่ ๒ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรังให้มีผลบังคับใช้ภายใน ๓๐ วันหลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรังมีมติเห็นชอบ

หมวดที่ ๑๐ สำนักธรรมนูญ

ข้อที่ ๕๓ ให้สำนักธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรัง ซึ่งเป็นองค์กรชุมชน กำกับดูแลและขับเคลื่อนให้ปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งองค์กร โดยมีนายอำเภอยะรังเป็นประธาน

หมวดที่ ๑๑ บทเฉพาะกาล

ข้อที่ ๕๔ การยื่นขอแก้ไขต้องประกอบด้วยคณะกรรมการสุขภาพระดับตำบลหรือระดับอำเภอรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

ข้อที่ ๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ให้ดำเนินการเสมือนจัดทำ หรือผ่านสมัชชาสุขภาพอำเภอยะรัง การเสนอต้องดำเนินการ โดยยึดหลักเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่ประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต้องผ่านการปรึกษาจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรัง และต้องแจ้งวาระดังกล่าวแก่สาธารณชนทราบก่อนการจัดทำสมัชชาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มติการแก้ไขเพิ่มเติม ต้องมีผู้เห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพอำเภอยะรัง

ข้อที่ ๔๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนและส่งเสริม ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมมือสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย

ข้อที่ ๔๗ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในอำเภอยะรังสนับสนุนภูมิ ปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๔๘ สนับสนุนกิจกรรมศาสนบำบัดสู่การบำบัดผู้ป่วยทางจิต ผู้ติดยา เสพติดและผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

หมวดที่ ๕ การระดมทรัพยากรและสนับสนุน งบประมาณการดำเนินงานด้านสุขภาพ

ข้อที่ ๔๙ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ยะรัง สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย การควบคุมป้องกันโรค การสร้างแกนนำสุขภาพให้แก่ชุมชน

ข้อที่ ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดสรรงบประมาณด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ รวมถึงการสร้างแกนนำสุขภาพให้แก่ชุมชน

ข้อที่ ๕๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ที่เหมาะสมตามวัย

ข้อที่ ๕๒ ทุกภาคส่วนร่วมประสานภาคีเครือข่าย องค์กร มูลนิธิเพื่อระดม ทรัพยากรการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่อำเภอยะรัง

นิยามศัพท์

ข้อที่ ๓ ในธรรมนูญนี้

“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของประชาชนอำเภอยะรังที่ สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม อย่างสมดุล โดยคำว่า “สุขภาพ” มีความหมายในภาษามลายูว่า “KESIHATTAN”

“สถานบริการของรัฐ” หมายความว่า ถึง หน่วยงานราชการส่วน ภูมิภาคในอำเภอยะรัง ที่ว่าการอำเภอยะรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ ยะรัง สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ สถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสถาบันและ หน่วยงานราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“หน่วยงานนอกพื้นที่” หมายความว่า ถึง หน่วยงานราชการอื่นที่ตั้ง อยู่นอกพื้นที่อำเภอยะรังแต่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายหรือดำเนินกิจกรรมในอำเภอ ยะรัง

“องค์กร กลุ่มชุมชน” หมายความว่า ถึง องค์กร หรือกลุ่มของ ประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้งจากหน่วยงานรัฐ หรือตามพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง หรือก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณะ

“สถานบริการของรัฐ” หมายความว่า ถึง หน่วยงานราชการส่วน ภูมิภาคในอำเภอยะรัง ที่ว่าการอำเภอยะรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ ยะรัง สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ สถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสถาบันและ

หน่วยงานราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“หน่วยงานนอกพื้นที่” หมายความว่า หน่วยงานราชการอื่นที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่อำเภอยะรังแต่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายหรือดำเนินกิจกรรมในอำเภอยะรัง

“องค์กร กลุ่มชุมชน” หมายความว่า องค์กร หรือกลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตั้งจากหน่วยงานรัฐ หรือตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง หรือก่อตั้งกันเองภายในพื้นที่ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณะ

“โต๊ะอิหม่าม” หมายความว่า บุคคลที่เป็นผู้นำทางด้านศาสนาอิสลามประจำมัสยิด

“ผู้นำศาสนาอิสลาม” หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศาสนาอิสลาม

“บุคลากรในองค์กรศาสนาอิสลาม” หมายความว่า โต๊ะอิหม่าม โต๊ะคอยเต็บ โต๊ะบิหลั่น และกรรมการมัสยิด ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม

“มัสยิด” หมายความว่า สถานที่ประกอบศาสนกิจ เผยแพร่ความรู้ และกิจการด้านศาสนาอิสลามในเขตรับผิดชอบ

“โรงเรียนตาดีกา” มีชื่อเต็มว่า TAMAN DIDIKKAN KANAK - KANAK หมายความว่า ศูนย์อบรมจริยธรรมเด็กประจำมัสยิด

“คุณธรรม” หมายความว่า คุณความดีที่วิญญูชนพึงมีสำนึกในจิตใจตน ในเรื่องความจริง ความดี และใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยคำว่า

ชุมชนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และชุมชนต้องให้ความร่วมมือทุกขั้นตอน

ข้อที่ ๓๕ คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯ มีการศึกษาและแจ้งเดือนผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารที่ไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนอำเภอยะรัง

ข้อที่ ๔๐ มีศูนย์ร้องเรียนด้านคุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ข้อที่ ๔๑ คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมีการแจ้งเดือนให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวในการประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อสุขภาพ

หมวดที่ ๗ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และบริการข้อมูลสาธารณสุข

ข้อที่ ๔๒ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในอำเภอยะรังต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง ทุกช่องทางสื่อสารตามศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุข

ข้อที่ ๔๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐและทุกภาคส่วนต้องมีการลงทุนและมีบทบาทในการสร้าง จัดการ สื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ

ข้อที่ ๔๔ จัดให้มีวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพในปี 2558 พร้อมพัฒนาทักษะเยาวชนในพื้นที่สู่ผู้ดำเนินรายการระดับมืออาชีพ

หมวดที่ ๘ เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ข้อที่ ๔๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอยะรังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

หมวดที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

ข้อที่ ๓๒ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งทุนในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยคัดเลือกจากประชาชนในพื้นที่

ข้อที่ ๓๓ สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๓๔ สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพ การควบคุมโรคและการออกกำลังกาย

ข้อที่ ๓๕ สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะการบริการด้านสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง

ข้อที่ ๓๖ สนับสนุนให้ อีหม่าม ผู้นำศาสนาอิสลามและบุคลากรในองค์กรศาสนาอิสลามร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันพฤติกรรมเสพยาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์

หมวดที่ ๖ การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

ข้อที่ ๓๗ จัดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับตำบลและอำเภอ ภายในปี 2555 โดยคณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยภาคประชาชนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

ข้อที่ ๓๘ คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯ มีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารและการบริการ และรายงานผลเสียที่กระทบแก่ผู้บริโภคและ

“คุณธรรม” มีความหมายในภาษามลายูว่า KEJUJURAN

“จริยธรรม” หมายความว่า แนวทางความประพฤติที่ยึดหลักคุณธรรม โดยคำว่า “จริยธรรม” มีความหมายในภาษามลายูว่า BUDI PEKERTI

“วัฒนธรรม” หมายความว่า วิถีแห่งความดีงามที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา บนพื้นฐานแห่งการรับรู้ร่วมกันในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติในอำเภอยะรัง โดยคำว่า “วัฒนธรรม” มีความหมายในภาษามลายูว่า KEBUDAYAAN

“ประเพณี” หมายความว่า กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดำเนินอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยคำว่า “ประเพณี” มีความหมายในภาษามลายูว่า ADAT

“จิตสำนึกสาธารณะ” หมายความว่า จิตใจที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

“การมีส่วนร่วม” หมายความว่า การที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกิจกรรม ร่วมรับผิดชอบ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยคำว่า “การมีส่วนร่วม” มีความหมายในภาษามลายูว่า BERKERJA SAMA

BERKERJA SAMA

“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การกระทำที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ปัจเจกบุคคล มีสุขภาพะทางกาย จิตใจ ปัญญาและสังคม สนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล การจัดสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม

“การป้องกันโรค” หมายความว่า การกระทำใด ๆ หรืองดเว้นการ

กระทำใดอันมีความมุ่งหมายให้บุคคลไม่เจ็บป่วย ไม่กลับป่วยซ้ำ หรือไม่มีการแพร่ระบาดของโรค แบ่งเป็น ๓ ระยะคือ การป้องกันก่อนการเกิดโรค กระบวนการระงับยับยั้งระหว่างการเกิดโรค การฟื้นฟูสภาพหลังเจ็บป่วยมิให้ป่วยซ้ำ

“การควบคุมโรค” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจำกัดการเกิดโรคมิให้มีการแพร่ระบาด รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคเมื่อมีการระบาดของโรค ทั้งโรคติดต่อ อันตรายจากสารเคมีต่าง ๆ สารปนเปื้อนในอาหาร

“การควบคุมและป้องกันปัจจัยคุกคามสุขภาพ” หมายความว่า การจัดการกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งมลภาวะทางเสียง กลิ่น สภาพแวดล้อม ความสงบสุขของการดำเนินชีวิตประจำวัน การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยการประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

“พาหะนำโรค” หมายถึง ตัวการที่นำโรคมายังคน

“ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” หมายถึง ภัยอันเกิดจากเหตุทางธรรมชาติ ทั้งปวง รวมถึงเหตุจากภัยธรรมชาติอันส่งผลให้เกิดการระบาดของโรค

“การบริการสาธารณสุข” หมายถึง การบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในทุกกลุ่มวัยรวมถึงผู้ด้อยโอกาส ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การจัดการกับปัจจัยคุกคามสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพความเจ็บป่วย การให้บริการตรวจวินิจฉัย

“ผู้ด้อยโอกาส” หมายถึง ประชาชนในอำเภอยะรังที่ขาดโอกาสทั้งด้านสังคม การศึกษา อาชีพ สภาพความพิการและสุขภาพ

ผลกระทบที่เกิดจากสถานประกอบการ

ข้อที่ ๒๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการที่ใช้ถนนและประชาชนจัดการเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานสู่สุขภาพะ

ข้อที่ ๒๔ ทุกภาคส่วนร่วมดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ

ข้อที่ ๒๕ ผู้ปกครองร่วมมือในการรับวัคซีนป้องกันโรคของบุตรครบตามเกณฑ์ทุกชนิด

หมวดที่ ๔ การติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพด้านสุขภาพ

ข้อที่ ๒๖ สถานบริการสาธารณสุขต้องจัดบริการให้มีการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ ๒๗ จัดให้มีแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขประจำครอบครัว (เวชปฏิบัติครอบครัว)

ข้อที่ ๒๘ สนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุกและการบริการที่มิหัวใจของความเป็นมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อที่ ๒๙ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสยิดผ่านเกณฑ์มีสยิดส่งเสริมสุขภาพสู่การสร้างสุขภาพ

ข้อที่ ๓๐ มีระบบการคืนข้อมูลด้านสุขภาพให้กับชุมชนที่เหมาะสม และชุมชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

ข้อที่ ๓๑ เจ้าของบ้านมีการจัดบ้านเรือนตามหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ ๑๓ ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของครอบครัวและชุมชน

ข้อที่ ๑๔ สนับสนุน ส่งเสริมโอกาสแก่เด็กกำพร้า ผู้ยากจนหญิงหม้ายและผู้ด้อยโอกาสในอำเภอยะรัง

หมวดที่ ๓ การควบคุมป้องกันปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ข้อที่ ๑๕ การควบคุมป้องกันสิ่งเสพติดและการบำบัดผู้เสพยาเสพติดทุกประเภทในเยาวชนและประชาชน

ข้อที่ ๑๖ การควบคุมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและประชาชน

ข้อที่ ๑๗ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอยะรัง

ข้อที่ ๑๘ การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามกฎหมายและเกณฑ์ที่กำหนดร่วมกัน

ข้อที่ ๑๙ การควบคุมพาหะนำโรคในชุมชน สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการควบคุมพาหะนำโรค

ข้อที่ ๒๐ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

ข้อที่ ๒๑ ส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมกรรมการบริโภคลดหวาน มัน เค็มให้เป็นรูปธรรม

ข้อที่ ๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร่วมจัดการ

“ภาคีเครือข่าย” หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ที่มีเจตจำนงร่วมดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะของประชาชน อำเภอยะรัง

“จิตอาสา” หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจอันเสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ ที่สั่งสมกันมาทั้งที่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีลายลักษณ์อักษรโดยสืบทอดต่อกันมาในชุมชน

“เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย” หมายถึง การทำการเกษตรโดยมีความเข้าใจในการใช้สารเคมีต่างๆ ทางการเกษตรและมีจิตสำนึกที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภค

“การจัดการความรู้” หมายถึง ความถึง กระบวนการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คงอยู่และพร้อมที่จะถ่ายทอดแก่ผู้อื่นที่ต้องการ

“การเข้าถึงข้อมูล” หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ต้องการได้ตามความประสงค์

“นำเข้าข้อมูล” หมายถึง กระบวนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในครั้งต่อไป

“การคืนข้อมูล” หมายถึง หมายถึง การส่งมอบข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแปลผล ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

“สมัชชาสุขภาพ” หมายถึง การจัดทำมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปรึกษา พูดคุย เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและสุขภาพะ

“มาตรการทางสังคม” หมายถึง ข้อตกลงทางสังคมที่รับทราบ เป็นวงกว้างในชุมชน อันเกิดจากความตกลงของชุมชน มีความมุ่งหมายให้มีการ ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น

“ละเมิด” หมายถึง การใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงของ ชุมชน ที่กระทำลงโดยเจตนาหรือโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้อื่นหรือชุมชนส่วนรวม

“วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ” หมายถึง สถานีวิทยุชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ตามความต้องการของประชาชนอำเภอยะรังมีวัตถุประสงค์ดำเนินการเพื่อสุขภาพ สุขภาวะ โดยไม่มีผลประโยชน์ ทางธุรกิจ

ข้อที่ ๔ ธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับกับประชาชน หน่วยงาน องค์กรชุมชน ภาคเอกชน ในอำเภอยะรัง รวมถึงบุคคล หน่วยงาน องค์กรชุมชนอื่น ๆ ที่เข้ามา ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ในพื้นที่อำเภอยะรัง

หมวดที่ ๑ ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพประชาชนอำเภอยะรัง

ข้อที่ ๕ ประชาชนอำเภอยะรัง ร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อมุ่งสู่อำเภอแห่งสุขภาพะ (AMPHOR BERBAHAGIA) จากความเข้าใจ ความ สามัคคี ด้วยวิถีประชาธิปไตย จรรโลงเอกลักษณ์หลักการแห่งศาสนา มรดกทาง

วัฒนธรรม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ ๖ ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนส่งเสริม สนับสนุนแนวคิด หลักการ แนวทางการดำเนินชีวิตแบบอิสลาม (ดีนุลอิสลาม) สุขภาวะของ ประชาชนอำเภอยะรัง

หมวดที่ ๒ การจัดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ต่อสุขภาพะ ของประชาชนอำเภอยะรัง

ข้อที่ ๗ สถานบริการของรัฐมีหลักคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล

ข้อที่ ๘ สถานบริการของรัฐมีการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการและเอื้อ ต่อสุขภาพ

ข้อที่ ๙ ระบบส่งต่อผู้ป่วยมีมาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทุกกลุ่ม ตามความประสงค์

ข้อที่ ๑๐ สนับสนุนให้ชุมชนมีการดำเนินงานครอบครัวอบอุ่น บน พื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกตำบลของอำเภอยะรัง

ข้อที่ ๑๑ สนับสนุน ส่งเสริมมาตรฐานของโรงเรียนคาตึกาสู่กิจกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนคาตึกา

ข้อที่ ๑๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุกแห่งในอำเภอยะรัง ใช้ ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้เป็นแผนแม่บทและกิจกรรม/โครงการในแผนที่

ธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

YARANG HEALTH CONSTITUTIONAL LAW

PIAGAM KESIHATTAN DAERAH YARANG

ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพและคณะกรรมการต่าง ๆ

ในกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรัง

๑. คณะกรรมการจัดทำและยกร่างธรรมนูญสุขภาพ

๑. นายฮาโรน	มาหมัด	ผอ.รพสต.ปิตุภูมิ	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรินทร์	กาซอ	ผอ.รพสต.บ้านสะดา	รองประธาน
๓. นายสุคิน	ยานยา	ผอ.รพสต.สะนอ	กรรมการ
๔. นายสาดี	บือแน	อิหม่ามมัสยิดตำบลกอถ้ำ	กรรมการ
๕. นายธรรมศักดิ์	มุस्ताฟา	ผอ.รพสต.เมาะมาวี	กรรมการ
๖. นายอับดุลรอหนิง	สามอ	โต๊ะอิหม่ามมัสยิดต.กระโด	กรรมการ
๗. นายอายุ	กาซา	ประธานชมรม อสม.จ.ปัตตานี	กรรมการ
๘. นายอานันตี	มานะศรี	ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลยะรัง	กรรมการ

๒. คณะอนุกรรมการสนับสนุนวิชาการ

๑. นางอามีเนาะ	หมีดเส็น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายการิยา	ยือแร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รองประธาน
๓. นส.แวช่าซียะห์	ปารามัล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายแสนดี	บุรพเกียรติร์กัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๕. นางเจ๊ะมัยซัน	เตะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางรอชีตะ	ยูโซ๊ะ	ปลัดอบต.สะดา	กรรมการ
๗. นายรอชาลี	สะรีเตะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ

๓. คณะอนุกรรมการสื่อสารทางสังคมและจัดกระบวนการรับฟังความเห็น

๑. นายอับดุลเลาะ	คาแม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๒. นายซุลกิฟลี	สาหะ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รองประธาน
๓. นายมะดี	จาเอาะ	พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ
๔. นายรอมลี	เจ๊ะอุบง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๕. นายแวอับดุลรอแม	มะยีเต	จนท.วิเคราะห์ขอบต.เมาะมาวี	กรรมการ
๖. นายชาการิยา	มะบากอ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๗. นายอับดุลต่อละ	จะปะเกีย	ผอ.กองสาธารณสุขอบต.เขาตุม	กรรมการ
๘. นางสุกัญญา	จันทร์ประภา	ปลัดอบต.สะนอ	กรรมการ

ธรรมนูญสุขภาพอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
YARANG HEALTH CONSTITUTIONAL LAW
PIAGAM KESIHATTAN DAERAH YARANG

ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่ว่าการอำเภอยะรัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คปสอ.ยะรัง

